



26-7  
2020

# CHÙA NHẬT 17 A thường niên

TIN YÊU  
PHỤC VỤ

I I N6G Q01 VN I Y0N  
TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU  
7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210  
website: [cdcktpsstockton.com](http://cdcktpsstockton.com)



"Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy."  
Mt 13:44-45

## Hân hoan CHÚC MỪNG Ra trường & Tốt nghiệp CÁC BẠN TRẺ DON BOSCO

Hôm nay Cộng Đoàn dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa đã hướng dẫn và ban ơn cho một số các bạn trẻ Don Bosco đã hoàn thành tốt đẹp những mốc quan trọng trong đường học vấn để tiếp tục chuẩn bị cho tương lai.

Cộng Đoàn thật hân diện và chúc mừng các em và quý phục huynh sau nhiều năm tháng trải qua bao hy sinh và vất vả dùi mài kinh sử hôm nay đã tốt nghiệp cấp trung học hay đại học:

ANDREW DO - CHRISTINA LE - HAN TRINH - LUAN HO - MATTHEW NGUYEN - MARIA VO - MONICA NGUYEN - NATHAN LE - NHU TRAN - UYUEN DINH

Nguyện xin Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ Phù Hộ luôn luôn đồng hành với các em trên mọi nẻo đường xây dựng bản thân và phục vụ xã hội.



## KHÔN NGOAN LÀ BIẾT CHỌN CHÙA LÀM GIA NGHIỆP

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải khước từ những thứ được coi là thấp hèn. Không quá coi trọng vật chất. Khước từ tính kiêu ngạo, thích ăn trên ngồi trước. Phải sống chan hòa tình nghĩa với nhau.

Phải tin tưởng vào Chúa tuyệt đối, không thể tin nửa vời để rồi dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan như tin thầy bùa, thầy ngãi, thổ địa...

Hãy mau mắn thi hành Lời Chúa dạy. Trung thành với Giáo Huấn của Giáo Hội.

Sẵn sàng hy sinh tất cả, để chỉ còn "... mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi, vì Người, tôi đành mất hết,

và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Kitô (9) và được kết hợp với Người" (Pl 3, 8-9).

Nước trời không thể đến với những người: "Bắt cá hai tay"; vì: "Không ai có thể làm tôi hai chủ"; và hạnh phúc không thể có đối với người chỉ biết "há miệng chờ sung rụng".

Lạy Chúa Giêsu, Xin Chúa ban Thánh Thần của Ngài xuống giúp chúng con biết nhận ra đâu là điều tốt, đâu là điều xấu để chúng con lựa chọn. Xin cho chúng con ơn can đảm và trung thành vì Nước Trời. Amen. LM Giuse Vinhson Ngọc Biển SSP

## CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ tại Trung Tâm

THÁNH LỄ CHÙA NHẬT  
9g sáng Chúa Nhật

GHI DANH

tham dự Thánh Lễ

THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG  
6g chiều từ thứ Hai tới thứ Sáu

Để bảo vệ sự an toàn sức khỏe và tránh lây lan dịch bệnh, xin tất cả những ai muốn tham dự Thánh Lễ hãy ghi danh.

Quý vị có thể ghi danh qua online:

[www.cdcktpsstockton.com](http://www.cdcktpsstockton.com)

hay qua phon: Thủ quỹ Nguyễn Trân: 209-954-6554 hoặc Phó nội vụ Thạch Châu: 209-601-2001 hoặc Chủ tịch Nguyễn Quang: 209-403-3747.

Thánh Lễ: chớp đỉnh đức tin!



N.B: Khi đi tham dự Thánh Lễ, xin quý ông bà anh chị em nhớ mang theo ghế riêng của mình.